



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และ  
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

อนุสนธิประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่  
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา  
รวมจำนวน ๕ อัตรา และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

#### ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑๐๐๙	นางสาวโสธญา ทองนาแค
๑๐๑๗	นางสาวอภิญญา พวงหิมวันต์
๑๐๑๙	นางสาวลักขณา คมขำ
๑๐๒๗	นางสาวอุษณี ลลิตพसान
๑๐๓๑	นางสาวพรพิมล เต็บไพบูลย์
๑๐๔๙	นางสาวโสทธิมา ไกรเกตุ

#### ตำแหน่งที่ ๒ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๒๐๐๑	นางสาวเกดศิริ ช่างสลัก
๒๐๐๒	นายฐานะพัฒน์ เพียรดี
๒๐๐๓	นายจันทวัตร สีทองสุก
๒๐๐๔	นางสาววรรณิ ศิริรัตน์
๒๐๐๕	นางสาวสรวิทย์ โสภณธนาวัฒน์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการ  
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ณ อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

วัน / เวลา	ตำแหน่ง	ห้องประชุม
วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑ ชั้น ๖ อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	๒. นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๒ ชั้น ๖ อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับนี้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสุภัทร จำปาทอง)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ประธานกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ